

ด่วนที่สุด

ที่ อน ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๓



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๒๓.๓/ว ๘๘๗๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๔๖
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

ตามที่จังหวัดแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้มีหนังสือชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ และสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติในหมวดงบกลาง นั้น

จังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้แล้ว ก็สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณนั้นได้เต็มตามจำนวนที่ต้องใช้ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาปรับเกลี่ยงบประมาณจากรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอื่นที่ใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือเสนอขออนุมัติคณะผู้บริหารท้องถิ่นในการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามนัยข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ในลักษณะ...

ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ โดยไม่ต้องรอเงินประจำงวด เช่นเดียวกับการดำเนินการที่ผ่านมาที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์ www.uthailocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ สก.จ.อุทัยธานี”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕ ต่อ ๑๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๖๕๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

ไขทงมกรคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๐๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือขอให้จังหวัดแจ้ง เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้มีหนังสือชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ และสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ ในหมวดงบกลาง ความละเอียดตามนัยหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้แล้วก็สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณนั้นได้เต็มตามจำนวนที่ต้องใช้ ทั้งนี้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณจากรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอื่นที่ใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือเสนอขออนุมัติคณะผู้บริหารท้องถิ่นในการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามนัยข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

/ ดังนั้น ...

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณโดยไม่ต้องรอเงินประจำงวดเช่นเดียวกับการดำเนินการที่ผ่านมา ที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ - ๔๑๓๕ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๓